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1 Datganiadau o ddiddordeb  

 
Dim. 
 

2 Cynllun Llesiant Casnewydd yn Un 2021-22 Perfformiad Ch2 
 
Gwahoddedigion: 

- Cynghorydd Jane Mudd - Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd - Cadeirydd Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un (BGC) ac Arweinydd Ymyrraeth ar 
gyfer Cynnig Casnewydd 

- Bev Owen - Prif Weithredwr Cyngor Dinas Casnewydd 
- Rhys Cornwall – Cyfarwyddwr Strategol 
- Nicola Dance – Uwch Swyddog Partneriaeth 
- Tracy McKim – Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwys 
- Will Beer - Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Cymunedau Cryf Gwydn (Ymgynghorydd Tîm 

Iechyd Cyhoeddus y GIG) 
- Arweinydd Ymyrraeth Craig Lane ar gyfer Teithio Cynaliadwy (Trydydd Sector 

Casnewydd) 
- Steve Morgan Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel (Cyfoeth 

Naturiol Cymru) 
- Stephen Tiley Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Sgiliau Iawn (Cymdeithas Mudiadau 

Gwirfoddol Gwent (GAVO)) 
 

Dywedodd yr Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Cymunedau Cryf a Gwydn wrth y Pwyllgor y 
bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y cynnydd a wnaed yn erbyn camau 
allweddol y pum amcan a nodir yn y cynllun llesiant fel y cytunwyd gan y partneriaid. Mae’n 
adlewyrchu’r gwaith y maent yn ei wneud ar hyn o bryd yn y bartneriaeth yn hytrach nag yn 
eu hetholaethau eu hunain; ac mae'r ffocws i gyd ar y gwaith cydweithredol 
 



 

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor nad oedd Arweinydd y Cyngor yn gallu bod yn bresennol i 
gael y wybodaeth ddiweddaraf a'i bod wedi gofyn i'w hymddiheuriadau gael eu cynnig yn y 
Cyfarfod. Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd yr Uwch Swyddog Partneriaeth a'r Cyfarwyddwr 
Strategol yn gwasanaethu adain Cynnig Casnewydd. 
 
Cynnig Casnewydd 
 
Rhoddodd yr Uwch Swyddog Partneriaeth drosolwg byr o Ymyrraeth Cynnig Casnewydd a 
sut mae Casnewydd Nawr wedi dod â phersbectif busnes lleol i’r bwrdd ac mae’r Arweinwyr 
yn awyddus i gynnwys Cyngor Ieuenctid Casnewydd gan fod ganddo ffocws hirdymor i bobl 
ifanc ei wneud hefyd. y penderfyniadau.Cyfeiriodd at ei dyhead i newid canfyddiadau a chodi 
proffil y ddinas. 
 
Tynnodd sylw at y prosiectau adfywio allweddol megis cartrefi rhanberchenogaeth a gwaith 
seilwaith gwyrdd a’r gwaith ar gyfer canol y ddinas sydd wedi dod â’r Cyngor ynghyd â 
Choleg Gwent a Casnewydd Fyw. Nodwyd hefyd y cydweithio gyda'r Heddlu a Newport Now 
ar y cais i gadw Statws y Faner Borffor gan y gallai fod yn ysgogiad ar gyfer potensial 
buddsoddi hirdymor. Mae partneriaid wedi bod yn gweithio'n galed i'w adeiladu yn ôl i'r hyn 
ydoedd o'r blaen gyda'r economi dwristiaeth sydd wedi cael ei tharo'n galed iawn gan y 
pandemig. Llawer o fuddsoddiad trwy Transporter Bridge a phartneriaid yn cynnal 
digwyddiadau fel y marathon a datblygiad gwesty Mercure yng Nghanol y Ddinas. Bydd 
gwaith arolygu hefyd yn cael ei wneud i sefydlu mesurau perfformiad i helpu i wella 
canfyddiadau pobl am y Ddinas. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

· Nododd yr Aelodau’r angen i Gasnewydd gael economi amrywiol a gofynnwyd a yw 
busnesau wedi cysylltu â’r BGC am ddod i Gasnewydd. 
 
Eglurodd Uwch Swyddog y Bartneriaeth fod ymholiadau’n dod i mewn i’r cyngor ar 
gyfer buddsoddiad a gwaith drwy Gynnig Casnewydd, Casnewydd Nawr a 
Rhwydwaith Economaidd Casnewydd. Ond o ran ymholiadau uniongyrchol, nid ydynt 
yn eu cael drwodd i'r bwrdd ei hun ond mae tîm y cyngor yn ymateb iddynt. 
 

· Dywedodd Aelod ei bod yn ymddangos bod dau ganfyddiad pegynnu o Ganol y Ddinas. 
Wrth edrych ar gyfryngau cymdeithasol, bydd rhai masnachwyr adnabyddus yn 
datgan y drwg yn hytrach na'r da trwy eu profiadau. Er bod gweithgaredd ar gyfer 
datblygu o fewn y ddinas; mae yna broblem mai Casnewydd sydd â'r unedau 
manwerthu mwyaf gwag ym Mhrydain Fawr. Er bod gwaith datblygu yn mynd 
rhagddo, mae’n rhaid cydnabod bod gan bobl olwg dywyll o Ganol y Ddinas a holwyd 
sut mae’r partneriaid yn rheoli hynny ac yn dod â phobl i mewn i’r sgwrs honno. 
 
Ymatebodd yr Uwch Swyddog Partneriaeth mai prif nod Cynnig Casnewydd yw newid 
canfyddiadau o Ganol y Ddinas a hyrwyddo’r straeon newyddion da am Gasnewydd, 
a bod y rhain yn dod o waith partneriaid unigol, partneriaethau a’r cymunedau. 
 

· Gofynnodd yr aelodau a oedd y partneriaid yn gweithio'n esmwyth heb lawer o risg o 
orgyffwrdd yn y gwaith. Pe bai gorgyffwrdd yn digwydd, a yw'n her i'r partneriaid ac a 
ymdrinnir â nhw'n dda? 
 
Cadarnhaodd yr Uwch Swyddog Partneriaeth nad yw wedi bod yn her arbennig ond 
yn cael ei chydnabod fel un gan fod cymaint o sefydliadau yn gweithio yng nghanol y 
ddinas. Mae gan y Cynnig gam gweithredu i edrych ar y gwahanol grwpiau sy’n 
gweithio sy’n fantais. 
 

· Cydnabu’r Aelodau effaith siopa ar-lein ar Ganol y Ddinas a holwyd a yw partneriaid 
wedi edrych ar weithgareddau eraill i annog pobl i mewn i Gasnewydd, megis trwy 



 

gymysgedd o’r celfyddydau a diwylliant wrth iddynt nodi bod ganddynt yr ali fowlio 
yno ond wedi colli’r sinema. yng nghanol y ddinas. 
 
Dywedodd yr Uwch Swyddog Partneriaeth fod y bwrdd wedi ystyried hynny gyda’r 
mentrau sy’n canolbwyntio ar dwristiaeth drwy Gynnig Casnewydd; cynigiodd y 
swyddog drosglwyddo mwy o wybodaeth am hynny ar ôl y cyfarfod. 
 

· Nododd yr aelodau gydnabyddiaeth o'r gwaith sy'n mynd ymlaen megis y bont a 
datblygiadau arcêd y farchnad yn ogystal â'r ardaloedd gwyrdd yn y dref sy'n helpu 
gyda chanfyddiadau pobl. Gan adeiladu ar ganfyddiadau, gofynnodd yr Aelod a oedd 
unrhyw beth yn gysylltiedig â PSPO Canol y Ddinas ac o gam Cynnig Casnewydd. 
 
Dywedwyd wrth yr aelodau ei fod yn fwy rhan o waith Casnewydd Ddiogelach, sydd 
wedi bod yn rhan o Fwrdd Cynnig Casnewydd i hysbysu partneriaid. Gofynnodd yr 
aelodau wedyn a fu unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau i'r Bwrdd o ganlyniad i 
hynny. Cadarnhaodd yr Uwch Swyddog Partneriaeth nid drwy Fwrdd Cynnig 
Casnewydd ond o bosibl drwy fyrddau partneriaeth eraill. 
 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y gwaith PSPO yn mynd drwy'r 
strwythurau partneriaeth o amgylch Casnewydd Ddiogelach sy'n bartneriaeth 
diogelwch, sydd ar wahân ond sy'n gysylltiedig â'r bartneriaeth statudol, sy'n rhan o 
Ddeddfwriaeth y Ddeddf Troseddu ac Anhrefn. Mae’n cael ei arwain yn bennaf gan yr 
heddlu ac awdurdodau lleol. Nid yw o reidrwydd yn mynd drwy Gynnig Casnewydd 
ond rhoddodd sicrwydd i’r Aelodau eu bod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd gyda’r 
gwaith PSPO. 
 

Cymunedau Cryf Gwydn 
 
Rhoddodd yr Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Cymunedau Cryf Gwydn drosolwg byr o'r gwaith 
cydweithredol a'r ffrydiau ariannu. Mae £415,000.00 wedi'i roi ar gyfer prosiectau cymunedol 
i wella lles pobl ac i helpu'r rhai yn y gymuned sydd wedi cael eu taro galetaf yn ystod y 
pandemig wrth iddynt symud i'r cyfnod adfer. Maen nhw eisiau sicrhau bod ganddyn nhw'r 
wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw i'w cefnogi i wella lles meddyliol eu hiechyd ac i 
adeiladu cymunedau cydnerth a chydlynol. Mae'r Cyllidebu Cyfranogol wedi bod yn ffordd o 
rymuso trigolion i wneud penderfyniadau i ysgogi prosiectau cymunedol. 
Grŵp llywio sy’n goruchwylio’r prosiectau hyn, fel Grŵp Mynediad Casnewydd, tîm Cymorth 
Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig, mae’r rhaglenni hyn wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn. 
Maent yn siarad ag angen lleol a nododd y Partner fod Swyddog Partneriaeth Cyngor Dinas 
Casnewydd, Huw Williams, wedi bod yn allweddol wrth yrru'r gwaith. 
Trafodwyd y dulliau sy’n seiliedig ar chwarae wrth ddod ag asiantaethau ynghyd â dwy fenter 
gydweithredol llesiant, un yn Ringland ac un yn Pill. Cyfeiriodd yr Arweinydd at gynlluniau’r 
dyfodol ar gyfer y chwarter nesaf sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad uchafbwyntiau a 
ddarparwyd a’u bod yn edrych ar y comisiwn cynrychiolaeth a thegwch i fesur yr effaith y 
mae’r rhaglen wedi’i chael. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

· A oes unrhyw fentrau eraill mewn ardaloedd eraill yng Nghasnewydd? 
 
Amlygodd yr Arweinydd nad oedd y cynllun Llesiant byth yn mynd i ddal ardal lawn y 
gwaith oedd yn digwydd, roedd Ringland a Pill i brofi prawf cysyniad ar raddfa fach i 
ddod â phartneriaid ynghyd i roi glasbrint iddynt i’w ymestyn i feysydd eraill. . Y cam 
nesaf iddynt fyddai gweld faint y maent wedi’i gyflawni yn yr ardaloedd hynny, yna 
dod ag ef i’r Betws ac ardaloedd eraill i weld a allant wneud yn siŵr ei fod yn cael yr 
effaith gywir ar ardaloedd eraill yng Nghasnewydd. 
 

· Canmolodd yr aelodau Waith Blynyddoedd Cynnar y Betws. Fel arfer y canolbwyntiau 
yw'r prif yrwyr gyda'r gwaith, a gofynnwyd a oedd aelodau arferol o'r cyhoedd yn dod 



 

ymlaen i gael mewnbwn ar y gwaith sy'n mynd rhagddo, yn union fel sut y 
dechreuodd Cymunedau yn Gyntaf yn wreiddiol. 
 
Dywedodd yr Arweinydd Ymyrraeth fod angen y dull o’r gwaelod i’r brig sy’n hanfodol 
i’r Cynllun Llesiant. Ceisio rhoi’r dulliau hyn ar brawf i ymgysylltu â’r cymunedau, 
megis y cyllidebu cyfranogol sy’n caniatáu i’r cymunedau gael dweud eu dweud ac 
arwain dros y gwasanaethau statudol. 
 

· Aeth yr Aelod ymlaen i ofyn a yw’r tîm wedi cael ymateb da gan y cymunedau dan sylw. 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd eu bod wedi cael sgyrsiau cymunedol gyda gwahanol 
ddulliau mewn meysydd eraill, megis un prosiect yng Nghaerffili, sef cardiau post ar 
gyfer y dyfodol. Byddai’r preswylwyr yn anfon yr hyn y maent am ei weld ar gyfer eu 
dyfodol ac mae’r tîm yn ymateb drwy ofyn beth y maent yn meddwl y mae angen 
iddynt ei wneud i gyflawni’r hyn sydd wedi cael ymateb da ganddo i’w helpu a 
chanfod ei fod wedi gwneud i bobl deimlo eu bod wedi’u grymuso i weithredu. 
 

· Cafwyd trafodaeth am y gymuned ehangach a sut mae chwaraeon yn chwarae rhan 
bwysig ym mywydau plant ac oedolion ifanc gan y byddai'n newid agweddau felly 
nodwyd y dylai pawb annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon. 
 
Roedd yr Arweinydd yn cydnabod y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn 
gysylltiedig â phobl ifanc oherwydd eu bod wedi diflasu heb unrhyw le i fynd. Mae'n 
bwysig gan ei fod yn annog disgyblaeth a brawdgarwch. Cyfeiriwyd at y syniad pêl-
fasged hanner nos a oedd wedi'i leoli yn Efrog Newydd. Fe wnaethant gyflwyno 
gosod cyrtiau pêl-fasged ym maes adroddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Roedd yr enghraifft hon yn dangos sut mae lleisiau cymunedol yn bwysig i gael eu 
cynnwys yn y broses gwneud penderfyniadau. 
 

· Canmolodd yr Aelodau sut mae’r partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd a bod Casnewydd 
yn amlddiwylliannol iawn. Maent yn gwerthfawrogi'n llawn bod pawb o gefndiroedd 
gwahanol yn cymryd rhan a gofynnwyd a yw'r partneriaid yn dod â phawb at ei gilydd 
ac yn sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan. 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd Ymyrraeth fod gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol 
yn ffordd o ddod â phobl ynghyd, sy’n bwysig o ran creu cymunedau mwy cydlynol ar 
gyfer y dyfodol. Mae’r gwerthoedd hynny wrth wraidd y cynllun ac maent yn cytuno â’r 
Aelod ei bod yn bwysig cynnwys cymaint o bobl yn y gymuned. 
 

· Nododd yr Aelodau'r mater a grybwyllwyd gyda gweithio o gartref yn unig, mae diffyg 
rhyngweithio cymdeithasol gan lawer a gofynnwyd a yw'r partneriaid wedi gweithio 
gyda'i gilydd mewn perthynas â hynny. 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd eu bod wedi cael trafferth trwy donnau'r pandemig wrth 
edrych yn gyffredinol ar sut i agor yr hybiau cymunedol yn ôl eto'n ddiogel, sy'n dal yn 
dipyn o her gyda'r ymchwydd presennol o achosion omicron. Er enghraifft, mae yna 
faterion megis gwirfoddolwyr na allant fynd gan eu bod yn gwarchod/yn awyddus i 
fentro yn ôl, fodd bynnag, pan fyddant yn symud tuag at y Gwanwyn/Haf efallai y 
bydd pethau'n well. Maent yn edrych ar ffyrdd o fynd i'r afael â'r pryder cymdeithasol 
hwn ac i gael pobl allan eto. Cydnabuwyd bod llai o ryngweithio oherwydd gweithio 
gartref ac mae'r partneriaid yn edrych ar yr hyn sydd angen iddynt ei wneud yn y 
cyfnod adfer. 
 

· Aeth yr Aelod ymlaen i egluro sut mae rhai cydweithwyr o’i weithle yn cyfarfod yn 
wythnosol i fynd am dro a sgwrs sydd wedi bod yn hynod fuddiol. Dylid annog 



 

syniadau ar lawr gwlad fel yna a gofyn a yw partneriaid yn ceisio cyrraedd 
sefydliadau i hyrwyddo pethau fel hynny ymhellach. 
 
Dywedodd yr Arweinydd fod gorgyffwrdd cryf rhwng cymunedau cryf gyda mannau 
diogel a gwyrdd a fydd yn amlwg yn ddiweddarach yn y cyfarfod. Cyfeiriodd yr 
Arweinydd at waith blaenorol ar ganolfan gymunedol a oedd wedi’i lleoli ond nad 
oedd yn agor gormod, felly maent yn edrych i agor mannau diogel a hygyrch lle gall y 
gymuned gael mwy o berchnogaeth dros y rheini. 
Bydd trafodaeth ar deithio cynaliadwy i helpu i gael pobl allan o'u ceir megis llwybr 
diogel i'r ysgol ac ati i helpu eraill i gysylltu mewn ffyrdd nad ydynt efallai wedi 
gwneud o flaen llaw. 
 

· A yw'r partneriaid wedi cysylltu ac ymgysylltu â phobl ifanc ar strategaethau? 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd y grŵp llywio, a'r bobl ifanc yw'r bobl y maent yn dymuno 
cyfarfod â hwy ac eisiau'r bobl ifanc ar y grŵp llywio. Cydnabuwyd ei bod yn anodd 
adnabod pobl sy'n cynrychioli'r holl bobl ifanc gan ei bod yn gymuned amrywiol iawn 
ond mae'r partneriaid yn ceisio ei wneud ac yn gwybod y gallant wneud yn well. 
Nododd yr Arweinydd eu bod yn gweithio gyda deddf llesiant cenedlaethau’r dyfodol 
mewn golwg, felly rhoddodd sicrwydd i’r Pwyllgor eu bod yn ceisio cynrychioli pobl 
Casnewydd. 
 

· Aeth yr Aelod ymlaen i ofyn i'r Arweinydd gadarnhau'r partneriaid arweiniol yn eu 
hardal. 
 
Mae Craig Lane yn gweithio i Ganolfan Cyngor ar Bopeth ac yn cadeirio Partneriaeth 
Trydydd Sector Casnewydd – amrywiaeth o sefydliadau gwirfoddol a gynrychiolir gan 
y bartneriaeth honno ac maent hefyd yn gweithio’n eithaf agos gyda GAVO, Cartrefi 
Dinas Casnewydd. Maent yn gweithio'n eithaf agos gyda NCH gyda'u prif gynlluniau 
ac amgylcheddau adeiledig a gyda datblygwyr canolfannau Ringland ochr yn ochr â 
swyddogion o fewn y cyngor mewn ystod o feysydd gwasanaeth megis Chris 
Humphreys, Sally Ann Jenkins ac yna'r maes arall yn Adfywio gyda Bev Owen. Mae 
rhai o'r partneriaid hynny yn ymwneud ag ysgogi gweithgareddau ar lawr gwlad, rhai i 
newid yr amgylchedd ar gyfer cymunedau, gwella seilwaith/canolfannau. Mae gan 
bob partner ran bwysig i'w chwarae. 
 

· Sut mae’r partneriaid yn cyfathrebu â phreswylwyr oedrannus nad yw’n hawdd cysylltu 
â nhw/ar dechnoleg cyfryngau cymdeithasol? 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd ei fod wedi siarad â Fforwm yr Henoed yng 
Nghasnewydd sy’n weithgar a nododd y bu anfanteision i’r trawsnewid digidol yn 
ogystal â’r manteision. Mae’r rhwydwaith o Hyrwyddwyr Llesiant yn gweithio, er mwyn 
lledaenu’r gair ar lafar i drigolion. Pan fydd hybiau cymunedol ar agor eto, byddant yn 
ceisio gosod gwybodaeth ar hysbysfyrddau a siarad â rheolwyr yr hybiau. 
Cydnabuwyd bod yna bobl oedrannus sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol, felly bydd eu 
hymagwedd yn cyd-fynd â hynny gan na allant ddibynnu'n llawn ar dechnoleg am 
bopeth. 
 
 

· Cafwyd trafodaeth ar sut mae'r pandemig wedi datgelu pa mor ynysig y gall yr henoed 
fod o ryngweithio cymdeithasol o ddydd i ddydd a gallai ymgyrchoedd taflenni weithio 
i helpu i frwydro yn erbyn hynny. Yna gofynnodd yr aelodau pa mor aml y mae 
partneriaid yn cyfeirio at y cynghorwyr/cynghorwyr cymuned a sut mae'r sefydliadau'n 
ymestyn allan i'r aelodau. 
 



 

Nodwyd bod aelodau'n ymwneud â'r rhaglen cyllidebu cyfranogol ac mae'r tîm wedi 
cyfarfod â nhw yn achlysurol i fapio asedau. Mae’n rhywbeth y gallent ei gryfhau i 
gael sgwrs ddwy ffordd gyda’r Aelodau i’w hadnabod ar y cyd. Gellid hwyluso hyn 
drwy'r Gwasanaethau Democrataidd. 
 

· Mynegodd yr Aelodau bryder ynghylch y diffyg cyfleusterau newid ar gyfer timau 
chwaraeon, megis ar gyfer ardal Ringland. Roedd yr aelodau wedyn yn dymuno 
cymeradwyo'r canlyniadau gyda'r NCH a datblygiadau'r dyfodol yn yr ardal. 
 
Roedd yr Arweinydd yn ymwneud â datblygu'r uwchgynllun gyda NCH a threuliasant 
lawer o amser yn edrych ar y canolbwynt a'r sôn oedd y cyfleusterau newid. Fe'i 
defnyddiwyd fel man hyblyg i annog mwy yn y gymuned ac yna datblygodd y syniad 
ar gyfer y caeau chwarae ynghyd â'r ganolfan les. Os a phryd y bydd hynny'n mynd 
yn ei flaen, byddant yn defnyddio'r gofod hwnnw'n hyblyg hefyd. Dywedwyd y gallai 
fod yn drafodaeth gyda rheolwr y ganolfan. Gan y bydd yn ardal lesiant, ddim yn siŵr 
a fyddai'n briodol i'r ardal ond bydd yn edrych i mewn iddo os gellir symud yr ardal 
ychydig. 
 

· Diolchodd y Pwyllgor i'r Arweinydd, gan gydnabod efallai na fyddai'r timau'n ei fforddio i 
gychwyn gyda threuliau'r arian parhaus a gofynnodd a allai'r Arweinydd ystyried yr 
awgrym uchod i'r Partneriaid ystyried hynny ar gyfer Casnewydd gyfan gan gynnwys 
Ringland ar gyfer defnyddio cyfleusterau. A gofynnodd a allai'r Arweinydd ddod yn ôl 
i'r Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf ar hynny. 
 
Cytunodd yr Arweinydd y byddai'n mynd â hwnnw at y partneriaid i'w ystyried a'i 
drafod. 
 

Sgiliau Cywir 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Ymyrraeth Sgiliau Cywir yr Ymyrraeth i’r Pwyllgor a rhoddodd 
drosolwg byr o’r dangosfwrdd llesiant a dywedodd wrth y Pwyllgor fod yr Aelodau, yn yr un 
modd â sylwadau a wnaed yn y Diweddariadau Cynnydd cynharach gan Arweinwyr eraill, 
wedi sicrhau’r Aelodau bod camau cadarnhaol yn cael eu cymryd ond y tynnwyd sylw atynt. 
effaith y pandemig ar y gwaith, sydd wedi dod â heriau. Hysbyswyd yr aelodau am y 
cyflawniadau a’r llwyddiannau allweddol o’r chwarter fesul cam, gan grybwyll y datblygiad ar 
yr Wythnos Gyrfaoedd Rhithwir ar gyfer myfyrwyr ym Mlwyddyn 9 ac uwch yn ysgolion 
Casnewydd sy’n canolbwyntio ar y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant a hefyd 
gweithdai i fynd i’r afael â’r tymor hwy. anghenion sgiliau. 
 
Nododd yr Arweinydd bod cyllid grant o £800,000 wedi’i sicrhau o’r Gronfa Adnewyddu 
Cymunedol ar gyfer prosiect “Troed yn y Drws” i’w ddarparu gan Ffilm Cymru. Bydd prosiect 
Casnewydd yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar y sector sgrin, yn creu cyfleoedd 
hyfforddi a chyflogaeth i bobl ifanc yn y ddinas, ac yn cefnogi cysylltiadau gwaith cryf rhwng y 
sector sgrin a darparwyr addysg yn lleol. 
 
Eglurodd yr Arweinydd y dangosyddion perfformiad mesur allweddol gyda’r pwyllgor ac 
ymdriniodd â’r cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf ac ar gyfer y dyfodol, megis cynnal 
digwyddiad gyrfaoedd ar-lein i ysgolion sy’n canolbwyntio ar y sector iechyd a chymdeithasol 
sydd wedi’i drefnu ar gyfer mis Tachwedd 2022. 
 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

· Cydnabu'r aelodau fod ymgysylltu ar-lein yn her a chydnabu fod nifer o heriau yn yr 
ardal a gofynnwyd a oedd cynnydd mawr yn nifer yr oedolion iau yn NEAT (Ddim 
mewn Addysg na Hyfforddiant) o ganlyniad i'r pandemig. 
 



 

Dywedodd yr Arweinydd y byddai angen iddo edrych ar y niferoedd gan y bydd y 
pandemig yn gwyro'r niferoedd hynny gan fod LlC yn rhoi canran iddynt a fyddai'n 
mynd i mewn i hynny ond bod angen mwy o wybodaeth arnynt, erbyn mis Mehefin 
ond ni all wneud sylw gan ei bod yn anodd gwneud sylw arno. boed yn y swm cywir. 
Gallai fod yn achos sy'n mynd yn ôl ychydig flynyddoedd yn ôl a allai fod wedi mynd i 
helpu'r rhai nad oeddent am fynd i gyflogaeth addysgol. Eglurodd yr Arweinydd, drwy 
fynd i’r afael ag ef ac edrych arno sut y maent yn awr fel bwrdd, a cheisio sicrhau bod 
llwybrau o ran cymorth i bobl sy’n dilyn y llwybr hwnnw; gallai helpu’r sefyllfa wrth 
symud ymlaen. Hoffwn weld sut mae pandemig wedi effeithio ar hynny a byddwn yn 
dadansoddi'r data i weld sut i liniaru hynny. 
 

· Gofynnodd yr aelodau a oedd y niferoedd yn gwella neu'n aros yr un peth. – Yn gallu 
dod â rhywbeth yn ôl atoch o Adroddiad ym mis Mehefin i anfon mwy o wybodaeth 
pan fydd i mewn. 
 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol, yn ei brofiad ef 12 mlynedd yn ôl, nad oedd 
ganddynt 10% o ymadawyr ysgol yn dod yn NEAT. Mae wedi cael ei ddwyn i lawr ers 
hynny a byddai'n ddiddorol gweld effaith y pandemig ar hynny. Gan ei bod yn rhy 
gynnar i wybod o hynny ond yr holl bartneriaid sy’n gysylltiedig, y sector gwirfoddol a 
gyrfaoedd cymru, mae darparwyr hyfforddiant wedi gweithio’n galed i sicrhau bod yr 
unigolion hyn yn cael cyfleoedd. Mae pob person nad yw mewn addysg neu 
hyfforddiant yn gyfle a gollwyd. 
 

· A yw'r grant yn gytundeb tymor hir? 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd yn anffodus mai dim ond tan fis Mehefin yw hi ond bydd 
yn monitro hynny i roi mwy o gyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn gwahanol sectorau 
o'i etifeddiaeth. Amserlen dynn ond mae llawer o waith wedi'i wneud ar y cynigion, 
felly mae'r tîm yn canolbwyntio ar sut y bydd yr arian yn cael ei wario; gan fod y bêl 
yn parhau ar sut i ddefnyddio'r grant yn effeithlon. 
 

· O ran prentisiaethau; os yw cwmnïau'n fodlon cyflogi pobl nad ydynt yn gwasanaethu 
am dymor o bum mlynedd a dywedodd fod y telerau i'w gweld yn byrhau. 
 
Cytunodd yr Arweinydd Ymyrraeth â’r sylw gan fod y prentisiaethau’n mynd yn llai ac 
yn bell o’r blaen yn anffodus ond mae llawer o sefydliadau ar agor gyda chyfleoedd i’r 
tîm weithio gyda nhw. Mae partneriaid y sector cyhoeddus yn ceisio cefnogi hynny a 
hyrwyddo’r rheini hefyd. Dywedwyd wrth yr Aelodau eu bod yn gweithio gyda 
Phrifysgol De Cymru a bod y cydweithwyr yn gysylltiedig â'r rheini felly'n ceisio 
cysylltu'r unigolion o fewn y maes addysg. 
 

· A oes unrhyw gysylltiad â phartneriaid eraill i gydweithio i gynnal prentisiaethau gyda’r 
partneriaethau newydd yn rhan o’r cynllun? 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd Ymyrraeth fod prentisiaethau wedi cael eu trafod ond ei 
fod yn rhywbeth ar eu radar. Mae'n rhywbeth y byddai angen iddynt ail-ymweld ag ef 
a byddai gan bartneriaid brentisiaethau y byddent yn eu cynnig. Mae rhai yn ceisio 
hysbysebu'r cyfleoedd trwy awdurdodau lleol sy'n gysylltiedig â'r sgiliau cywir. Wrth 
iddynt symud ymlaen mae'n rhywbeth y gallant ymchwilio iddo. 
 

· Soniodd yr Aelodau am adferiad Covid; grymuso gwirfoddolwyr a gamodd i fyny yn 
ystod y pandemig. Gofynnodd yr Aelod a fu ystyriaeth iddynt gael eu hachredu drwy’r 
gwaith y maent wedi’i wneud gyda chymwysterau i ganiatáu iddynt brofi’r sgiliau sydd 
ganddynt. 
 



 

Cadarnhaodd yr Arweinydd mai gwirfoddoli yw un o'u nodau allweddol a bod 
ganddynt ganolfan wirfoddoli. Bu cefnogaeth aruthrol gan y partneriaid i’r 
gwirfoddolwyr a chanmolwyd y gwaith gan y gwirfoddolwyr. Gall gwirfoddoli gael ei 
drin fel cam tuag at yrfa ac mae'n adeiladu ar allu pobl i weithio gyda phobl oherwydd 
gall cymwysterau fod yn faes llwyd oherwydd gyda chymwysterau weithiau mae 
angen profiad gwaith gwirioneddol ond gallai ffyrdd o wirfoddoli gysylltu â hynny. Y 
ddelfryd yw i wirfoddolwyr gael eu cydnabod yn y cynlluniau am y gwaith y maent 
wedi'i wneud. 
 

Mannau Gwyrdd a Diogel 
 
Rhoddodd yr Arweinydd Ymyrraeth drosolwg byr i’r Pwyllgor o’r dangosfwrdd ymyrraeth i’r 
Pwyllgor i ddangos sut mae’r tîm yn cyflawni yn erbyn yr amcanion llesiant. Nododd yr 
Arweinydd gyflawniad allweddol hyd yma wrth i’r Gweithdy Rhwydwaith (Medi 2021) greu 
gwaith partneriaeth pellach gyda chyfleoedd i gydweithio a gweld aelodaeth y rhwydwaith yn 
ehangu o hynny. Cyfeiriodd hefyd at y Wobr Baner Werdd Gymunedol newydd a gyflawnwyd 
ar gyfer y Golchdy yn Nhŷ Tredegar a 5 Baner Werdd arall a gadwyd am flwyddyn arall. 
 
Hysbyswyd yr aelodau eu bod wedi llwyddo i sicrhau cyllid ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb 
Seilwaith Gwyrdd (GI) Canol y Ddinas erbyn mis Mawrth 2022 i nodi cyfleoedd ar gyfer SG, 
ymgysylltu â phartneriaid a busnesau gyda’r bwriad bod y SG yn rhan o gynlluniau’r dyfodol. 
Mae drafft Cynllun Newid yn yr Hinsawdd Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgorffori'r 
agweddau ar yr ymyriad hwn gyda tharged plannu coed a chynghorwyd yr Aelodau y byddai'r 
drafft yn mynd allan ar gyfer sylwadau. 
 
Bu'r Arweinydd hefyd yn manylu ar gynlluniau'r dyfodol ar gyfer y chwarter megis gwneud 
cais i gefnogi'r sesiynau lles coetir yn Betws a pharhau i gryfhau cysylltiadau a chyfleoedd 
gyda Chymdeithasau Tai a bydd yn ceisio hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli trwy'r Cylchlythyr. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

· Cadarnhaodd Aelod Pwyllgor gyda’r partneriaid y byddai’r ardal ‘ffordd i unman’ yn cael 
ei throi’n warchodfa natur a gofynnodd a fyddent yn cysylltu â Llywodraeth Cymru i 
droi’r Llyn gerllaw yn rhan o’r warchodfa. 
 
Nid oedd yr Arweinydd Ymyrraeth yn ymwybodol o'r ymgysylltu hwnnw ond cytunodd 
i ystyried hynny fel syniad gwych. Roedd y partner yn deall y mater yn llawn gan ei 
fod yn ddolur llygad gyda mater tipio anghyfreithlon ac mae'n hen bryd cael 
canlyniad. Cytunodd yr Arweinydd i ystyried y syniad a awgrymwyd. 
 

· Gofynnodd Aelod a oedd coed ynn yn cael eu torri yn y goedwig ger Coedlan Morgraig 
yn Dyffryn. 
 
Eglurodd yr Arweinydd fod y gyfradd torri coed yn uchel ar hyn o bryd yn anffodus 
gan fod llawer o glefydau coed a hefyd afiechydon coed newydd yng Nghymru. Mae'r 
coed y soniwyd amdanynt yn cael eu torri oherwydd clefyd marw ynn, mae llawer o 
glefyd llarwydd. Mae llawer o broblemau iechyd gyda lludw. Er gwaethaf hyn, mae 
llawer o fentrau ar gyfer plannu coed. Mae gan Lywodraeth Cymru amcan 
coedwigaeth cenedlaethol a gweithio gyda nifer o bartneriaid i weld beth y gallant ei 
wneud. Hefyd esboniwyd bod y partneriaid yn trafod mentrau gyda'r sectorau 
preifat/cyhoeddus ar sut i uchafu tiroedd i'r dyfodol gyda phlannu coed. 
 

· Gwnaeth yr aelodau sylwadau ar y mannau gwyrdd bach yn Lloegr y mae wedi’u gweld 
wrth yrru heibio gyda blodau gwyllt a gofyn a yw’r tîm wedi ystyried i’r un peth fynd i 
ardaloedd Casnewydd. Aeth yr Aelodau ymlaen hefyd i godi mater ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ar ffurf beicwyr oddi ar y ffordd a beiciau cwad mewn mannau 
gwyrdd gyda phob awdurdod lleol, gan ofyn felly a oes cyfle i’r partneriaid ymgysylltu 
â’r rheini a dod o hyd i ardal. tir i helpu i liniaru'r ymddygiad. 



 

 
Mewn ymateb, nododd yr arweinydd ymyrraeth eu bod yn bwriadu plannu 
rhywogaethau lliwgar penodol o amgylch y Ddinas gan y nodwyd bod angen 
defnyddio rhywogaethau arbennig mewn rhai ardaloedd. Cyfeiriodd yr Arweinydd at 
e-Gylchlythyr mis Tachwedd a oedd yn rhestru enghreifftiau penodol o blanhigion a 
blodau gwyllt y maent wedi'u defnyddio yng Nghasnewydd a bydd yn canolbwyntio ar 
y rheini yn y diweddariad nesaf ar gyfer Ch3. Dywedwyd y gallai'r Aelodau weld 
rhywfaint o'r gwaith a wnaed hyd yma ar hyd glan yr afon o ymyriadau a 
phartneriaethau ond cytunwyd ei bod yn dda gweld ac ailadrodd syniadau o amgylch 
yr ardal. 
 
Ar yr ail bwynt, roedd yr Arweinydd yn ymwybodol nad oedd hyn yn berthnasol i'r 
bartneriaeth ond ei fod yn rhywbeth y maent yn ei ystyried gan eu bod yn partneru â 
sefydliadau eraill y tu allan i'r ymyriadau, megis gyda'r heddlu. 
Cydnabu'r partner y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol megis tanau gwyllt a beicio 
cwad er enghraifft fod yn broblem ac mae wedi canfod o fentrau fel y syniad o 
ddarparu lle i feicwyr cwad fynd iddo; wedi canfod nad ydynt am gael eu cynnwys 
mewn gofod a'u bod yn dymuno archwilio a datblygu eu traciau eu hunain. Dywedwyd 
wrth yr aelodau bod y partneriaid yn ystyried llawer ar gyfer mannau gwyrdd mwy 
diogel i fynd i'r afael â'r mater ond sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau eu hamser yn 
yr awyr agored ond hefyd ddim yn niweidio'r amgylchedd. 
 

Teithio Cynaliadwy 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Ymyrraeth yr Ymyrraeth Teithio Cynaliadwy i’r Pwyllgor a 
chyfeiriodd at y nod o leihau allyriadau carbon drwy annog trafnidiaeth egnïol a thrafnidiaeth 
gyhoeddus i liniaru’r newid yn yr hinsawdd ac i hybu’r manteision iechyd o hynny. Soniwyd 
am fentrau, tair ysgol gynradd yn cymryd rhan ar hyn o bryd i annog pobl i beidio â defnyddio 
cerbydau i greu mannau cynaliadwy mwy diogel o amgylch ysgolion. Bydd Map Rhwydwaith 
Teithio Llesol yn cael ei ddefnyddio i gynllunio cynlluniau datblygu teithio llesol ar gyfer y 
dyfodol. Nodwyd bod y partneriaid yn awyddus i fanteisio ar y newid ymddygiad a anogir gan 
bandemig wrth ddefnyddio llai o geir preifat ac annog teithio llesol, mae gweithdy 
rhanddeiliaid wedi’i gynnal i weld sut i wneud hynny’n barhaol. 
Hysbyswyd y Pwyllgor am ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd gyda fideo a rannwyd ar 
gyfryngau cymdeithasol, a darparodd ddiweddariad ar gynnydd prosiect Pont Dyfnaint, a 
gosodwyd goleuadau ar lwybrau a rennir gyda goleuadau lefel isel er mwyn peidio ag achosi 
llygredd golau. Pwysleisiodd yr Arweinydd fod y partneriaid yn ymwybodol nad yw rhai pobl 
yn gallu cymryd rhan mewn teithio llesol ac felly eu bod yn realistig gyda'u gwaith. Mae'r 
partneriaid yn y broses o gael cyllid ar gyfer llogi beiciau yng Nghasnewydd, gan fod 
Casnewydd yn fryniog, nodwyd bod angen cynnwys beiciau trydan arnynt felly gwnaed cais 
am gyllid pellach. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

· Cododd yr Aelodau fater y ffaith nad yw gwasanaeth Fflecsi yn gallu cyrraedd pob rhan 
o Gasnewydd, felly pwysleisiwyd ei bod yn anodd i drigolion gymryd rhan mewn 
mentrau teithio llesol. 
 
Ychwanegodd y Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwys fod yr Arweinydd 
Ymyrraeth yn bartner lle maent yn adolygu cynnydd y bartneriaeth ar gyfer y cynllun 
llesiant. Mae partneriaid yn cydnabod bod hon yn her yn y cynllun llesiant a nodwyd 
ei bod yn bwysig bod hyn wedi’i gydnabod fel her a bod nifer o bartneriaid yn 
cydweithio i ddatrys mater teithio llesol. 
 

· Cyfeiriodd Aelod o'r Pwyllgor at y sôn am y pwyntiau gwefru ceir trydan a dymunodd 
awgrymu ardaloedd lleol eraill i ffwrdd o brif ffyrdd ac o fewn wardiau. Gofynnodd yr 
Aelod sut y byddent yn mynd ati i ofyn i’r pwyntiau fynd o fewn y wardiau. 
 



 

Ymatebodd yr Arweinydd Ymyrraeth, gan ddweud, gan ei bod yn ddyddiau cynnar, eu 
bod yn cydnabod bod hygyrchedd a fforddiadwyedd y cerbydau yn broblem ac nad 
oes gan bawb barcio oddi ar y stryd ar gyfer y pwyntiau. Bydd y pwyntiau gwefru yn 
allweddol i sicrhau bod cerbydau allyriadau isel yn cael eu defnyddio'n gynaliadwy a 
dywedir eu bod ar y cam mapio i ddatrys hyn. Cytunwyd bod angen iddynt fod yn 
greadigol yn eu lle er mwyn i gymunedau eu defnyddio'n hygyrch a nododd yr 
Arweinydd y byddent yn mynd â hyn yn ôl i'r partneriaid i ymchwilio iddo. 
 

Diolchodd y Pwyllgor i'r holl swyddogion a phartneriaid am eu cyflwyniadau cynhwysfawr ac 
am eu hamser yn ateb y cwestiynau. Fe wnaethon nhw ganmol y timau ar y gwaith maen 
nhw wedi'i wneud hyd yn hyn. 
 
Casgliadau: 
 

1. Nododd y Pwyllgor y perfformiad yn Atodiadau 1 i 5 Perfformiad Chwarter 2 Cynllun 
Llesiant Casnewydd yn Un 2021-22. 

 

2. Gwnaeth y Pwyllgor y sylwadau a ganlyn i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: 

 
Diolchodd Aelodau'r Pwyllgor i'r Arweinwyr Ymyrraeth am fynychu a chanmol ymrwymiad 
a gwaith y partneriaid, roedd yr Aelodau'n cydnabod bod partneriaeth waith gref yn 
digwydd. Nododd yr Aelodau hefyd fod rhai rhannau o’r ymyriadau yn croesi drosodd gan 
eu bod yn ffitio i mewn yn naturiol heb ddyblygu, yn debyg iawn i’r Mannau Diogel Gwyrdd 
a Chynnig Casnewydd. 

 
Cynnig Casnewydd 
Gofynnodd yr Aelodau a ellid rhoi rhagor o fanylion am fentrau sy'n ymwneud â 
thwristiaeth sydd ar waith ar hyn o bryd, ac sydd ar y gweill yng Nghasnewydd. 

 
Cymunedau Cryf, Gwydn 
Gofynnodd y Pwyllgor i’r Arweinydd Ymyrraeth Cymunedau Cryf a Gwydn ymchwilio i’r 
ffioedd cychwyn ar gyfer clybiau, datblygiadau newydd ar hybiau yn Ringland ac a oes 
gan ardaloedd eraill yng Nghasnewydd gynlluniau gwaith tebyg i ddefnyddio ein 
cyfleusterau a’n hadeiladau at ddibenion gwahanol i ymgysylltu. mwy o bobl yn y 
gymuned. 

 
Sgiliau Cywir 
Roedd y Pwyllgor yn dymuno nodi eu cefnogaeth i'r tîm gweithgar o wirfoddolwyr y tu ôl 
i'r prosiectau a hoffai weld eu gwaith yn cael ei gydnabod. 
 
 
Mannau Gwyrdd a Diogel 
Gofynnodd y Pwyllgor a allai partneriaid gysylltu â Llywodraeth Cymru i droi’r ‘Ffordd i 
Unman’ yn warchodfa natur. 
 
Teithio Cynaliadwy 
Soniodd y Pwyllgor am bwysigrwydd cael mwy o fannau gwefru ledled y ddinas ar gyfer 
cerbydau trydan, ac mae’n deall y byddai angen iddynt gael eu gosod yn greadigol ac yn 
gyfartal mewn cymunedau lle gellir eu defnyddio’n ormodol. 

 
 



 

3 Cynllun Busnes Gwasanaethau Cyflawni Addysg (GCA) 2022-25 
 
Gwahoddedigion: 

- Sarah Morgan - Prif Swyddog Addysg/Pennaeth Addysg (NCC) 
- Geraint Willington – Cyfarwyddwr – EAS 
- Ed Pryce – Cyfarwyddwr Cynorthwyol – EAS 
- Sarah Davies – Prif Gynghorydd Her (EAS) 

 
Cyflwynodd y Prif Swyddog Addysg y tîm GCA a'u hadroddiad a chyflwynodd Gyfarwyddwr 
Cynorthwyol y GCA i gwmpasu llinellau allweddol y cynllun busnes. Rhoddodd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol drosolwg byr i’r Pwyllgor o sut mae tîm y GCA a phartneriaid wedi 
adolygu sut y maent wedi ysgrifennu’r cynllun busnes a phwysleisiodd na fyddai’r hanfodion 
megis cynlluniau Strategol Awdurdodau Lleol yn newid a bod yr adborth cychwynnol gan 
randdeiliaid eraill a’r hyn y Bydd EAS yn newid yn y fersiwn derfynol. 

 
Hysbyswyd yr aelodau o'r 5 blaenoriaeth allweddol ar gyfer y grŵp ar ôl adborth gan y 
Cyfarwyddwyr a sesiwn yr Arweinydd Gwella Ysgolion a chyfeiriwyd at y rhain yn yr 
adroddiad. Eglurodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Weledigaeth y GCA ar gyfer 2025 a 
soniodd am yr hyn y bydd y GCA yn ei wneud i gyflawni’r weledigaeth, megis sicrhau bod 
pob ysgol yn gallu cael mynediad at gynnig cyffredinol ac addysgu proffesiynol, nifer penodol 
o ddiwrnodau i weithio gyda phartner gwella ysgolion. . Nodwyd y byddai cefnogaeth 
bwrpasol yn cael ei datblygu ar gyfer ysgolion sydd angen gwaith dwysach. Hysbyswyd yr 
aelodau y bydd y GCA yn adrodd ar y cynnydd y mae'n ei wneud tuag at y datganiadau 
effaith yn y cynllun busnes. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

· Diolchodd y Pwyllgor i'r swyddogion am eu cyflwyniad cynhwysfawr a'u canmol ar y 
gwaith y maent wedi bod yn ei wneud. 
 

· Cyfeiriodd yr aelodau at dudalen 31 mewn perthynas ag annog lleisiau 
ieuenctid/dysgwyr a gofynnwyd a oedd unrhyw newidiadau wedi'u gwneud i sut mae'r 
bartneriaeth yn gweithio oherwydd bod llais y dysgwr wedi'i gynnwys. 
 
Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol y GCA fod un o'i gydweithwyr, Cath Bevan; 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, yn gofalu am eu strategaethau lles, wedi cysylltu â nifer o 
gynghorau ysgol yn cynnig y weledigaeth ar gyfer adborth ac wedi cynnal ymarfer. 
Dywedwyd wrth yr aelodau nad yw'r partner wedi gweld yr adborth hyd yma ond 
sicrhawyd y Pwyllgor y byddai'n cael ei ymgorffori yn y fersiwn derfynol a'i gyhoeddi 
fel un o'r atodiadau, fel y mae EAS yn ei wneud ar gyfer y weithdrefn safonol. 
 

· Gofynnodd yr Aelodau mewn perthynas â her niferoedd staffio a grybwyllwyd; sut mae 
tîm y Gwasanaeth Cyflawni Addysg wedi cael profiad o roi’r cynllun ar waith yn ystod 
gostyngiad yn nifer y staff, neu a ydynt wedi ei addasu gyda’r ffordd newydd o 
weithio. 
 
Eglurwyd bod y GCA wedi cael mân ailstrwythuro y llynedd a'u bod yn manteisio ar 
gyfleoedd lle maent yn helpu gyda staffio. Cyfeiriwyd yr Aelod at 3.4 o’r adroddiad lle 
mae hefyd yn nodi eu bod bob amser wedi trosglwyddo arbedion effeithlonrwydd i’r 
awdurdod lleol. Eglurwyd y gallent fod wedi cyrraedd pwynt lle byddai unrhyw 
arbedion effeithlonrwydd pellach yn y craidd yn dod yn fwy heriol yn y blynyddoedd i 
ddod. 
Sicrhawyd y Pwyllgor eu bod wedi ymrwymo i fodel y bartneriaeth gyda’r partneriaid 
gwella ysgolion, sef y goreuon o blith y gweithwyr proffesiynol a’r ysgolion rhwydwaith 
blaenllaw. Mae’r GCA yn monitro hynny ac yn broceru eu cefnogaeth iddynt yn unol 
â’r amcanion a osodwyd. Mae'n debyg yn y tîm llywodraethu gan fod ganddynt dîm 
llawer llai yn rheoli'r ganolfan a chronfa hyblyg o glercod achlysurol. 



 

Teimlai’r GCA fod y model yn effeithiol gan ei fod yn cynnig arbedion effeithlonrwydd 
i’r system hefyd, i ysgolion ac awdurdodau lleol. 
 

· Tynnodd yr Aelodau sylw at heriau’r sefyllfa o’r pandemig gyda chinio ysgol am ddim a 
gofynnwyd i’r partneriaid beth y maent wedi bod yn edrych arno i weithio gyda’r her 
honno gydag awdurdodau lleol eraill. 
 
Dywedwyd y byddai'r Aelodau'n disgwyl iddo gael ei wreiddio'n ddwfn yn y maes 
llesiant gyda phrydau ysgol am ddim, ond mae wedi'i wreiddio ym mhob maes ond 
gyda grwpiau penodol o ddysgwyr sy'n cael prydau ysgol am ddim gallai fod dan 
anfantais economaidd-gymdeithasol. Nhw fydd blaenoriaeth y cynllun ac yn y 
metrigau adrodd. Cydnabuwyd mai’r pandemig sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar y 
rhai mwyaf difreintiedig yn economaidd-gymdeithasol felly mae gan bob un o’u 
strategaethau elfennau sy’n sicrhau bod yr athrawon yn canolbwyntio ar y dysgwyr 
hynny. Maent wedi canfod bod dysgwyr eraill, fel sgil-gynnyrch, wedi elwa o hynny 
hefyd. 
 

· Soniodd yr Aelodau am y newidiadau diweddar i gyfraith addysg yng Nghymru yn 
ymwneud â'r rhai ag anableddau/anghenion dysgu ychwanegol a gofynnwyd a yw 
hynny wedi cael unrhyw effaith ar y ffordd y mae'r partneriaid wedi gweithio yn y 
bartneriaeth ac os felly, sut. 
 
Cadarnhaodd y Prif Swyddog Addysg ei fod yn ddull partneriaeth felly mae'r 
awdurdodau lleol yn arwain ar y cludiant ac mae tîm wedi bod a fyddai'n arwain 
ysgolion. Fodd bynnag, mae partneriaid y GCA yn cydblethu â'r strategaeth honno. Er 
enghraifft, maent yn edrych ar yr athrawon o ansawdd da sydd wedi'u cynnwys ar 
gyfer yr ansawdd, a'r hyn y dylent ei wneud yw edrych ar y gwahaniaethu a gosod 
heriau priodol ar gyfer disgyblion. Felly mae'r partneriaid yn cefnogi'r cyngor gyda'r 
agwedd honno fel enghraifft. 
 

· Gofynnodd yr aelodau a fu unrhyw heriau yn ystod y 12 mis diwethaf wrth ddod i'r 
cyfnod adfer o'r pandemig wrth fynd i mewn i'r cynllun busnes. A gofynnwyd a oedd y 
partneriaid yn rhagweld yr heriau. 
 
Cadarnhaodd Partner y GCA mai un o’u heriau mwyaf oedd yr hydref diwethaf lle, 
gyda rhai o donnau COVID, roedd ganddynt ragdybiaethau eu bod yn barod i fwrw 
ymlaen â’r agenda gwella ysgolion. Ond cynghorwyd eu bod yn gwneud hynny ar 
adeg pan nad oedd ysgolion yn barod ar y cyfnodau hynny gan eu bod yn wynebu 
heriau o ran staffio mewn ysgolion. O hynny, maent wedi cael mewnwelediad cryfach 
gyda llwybrau cryfach i allu gwrando ar y penaethiaid mewn cyfarfodydd rhithwir 
hefyd a dywedasant eu bod yn teimlo bod y bartneriaeth wedi dod yn llawer cryfach. 
 
Ychwanegodd y Prif Swyddog Addysg fod y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a'r 
Awdurdod Lleol wedi gwneud y gorau o'r gwaith gydag ysgolion yn ystod y pandemig 
pan oedd hynny'n bosibl. Crybwyllwyd enghraifft lle'r oedd y GCA yn darparu dysgu 
proffesiynol dan arweiniad y siaradwr a gymeradwywyd yn benodol ar gyfer 
newidiadau arweinyddiaeth ac addasu mewn amgylchiadau heriol. Byddant yn cadw 
ac yn adeiladu ar y llwyddiannau ac yn asesu'r hyn y byddant yn ei adael ar ôl rhai o'r 
pethau a wnaethant cyn y pandemig. Dywedwyd felly ei fod ynddo'i hun wedi bod yn 
fan cychwyn da i'r partneriaid fynd â'r llwyddiannau hynny gyda nhw a'u cynorthwyo i 
ddarparu hunan-arfarniad da ac ar gyfer cydweithrediad yr ysgolion. 
 

Diolchodd y Pwyllgor i'r swyddogion am fod yn bresennol. 
 
Casgliadau: 
 



 

1. Nododd y Pwyllgor Gynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) 2022-2025 

 

2. Gwnaeth y Pwyllgor y sylwadau a ganlyn i’r GCA a’r Cabinet: 

 
· Diolchodd y Pwyllgor i'r swyddogion am fynychu a chanmolodd y Cynllun Busnes am ei 

fod yn glir iawn o ran eu nodau gyda dealltwriaeth dda. Roedd yr aelodau'n falch o 
weld bod y bartneriaeth yn dal yn iach. Roedd yr aelodau hefyd yn hapus gyda'r 
wybodaeth yn yr adroddiad, ac yn dymuno rhoi adborth bod y Cynllun Busnes yn 
darllen yn llawer gwell nag adroddiadau blaenorol. 

 
· Roedd y Pwyllgor yn dymuno gofyn i'r partneriaid roi gwybod iddynt am unrhyw 

newidiadau allweddol. 
 
· Roedd yr aelodau'n falch o glywed bod y bartneriaeth wedi bod yn cysylltu â 

chynghorau ysgol yn cynnig adborth gweledigaeth ar gyfer lleisiau dysgwyr ac y bydd 
yn cael ei ymgorffori yn yr adroddiad terfynol. 

 
 

4 Adroddiad Cynghorydd Craffu 
 
Gwahoddwr: 
Neil Barnett – Cynghorydd Craffu 
 

a) Cynllun Gweithredu (Atodiad 1) 

Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth yr Aelodau bod y sylwadau a'r argymhellion wedi'u 
hanfon drosodd ar gyfer Asesiad Llesiant Gwent ac Anghenion Rhanbarthol y Boblogaeth o'r 
cyfarfod ar 20 Ionawr. 
 
Hysbyswyd yr aelodau bod y swyddog yn aros am gadarnhad gan yr Arweinydd ar y sesiwn 
hyfforddiant ar-lein Ymwybyddiaeth Dementia a gynhelir ym mis Chwefror. Unwaith y bydd y 
cynghorydd yn gwybod ymhellach, cytunwyd y byddai'n anfon hwn at yr Aelodau er mwyn 
iddynt allu cymryd rhan. 
 
 

Daeth y cyfarfod ben amAmser heb ei nodi 
 
 


